

Các trường phối hợp với cơ quan y tế tổ chức những đợt khám sức khỏe cho các con liệt sĩ, phát hiện và điều trị kịp thời các cháu ốm yếu, tạo điều kiện cho các cháu đủ sức học tập đến nơi đến chốn.

Các trường cấp III, ngoài việc dạy văn hóa, cần chủ động giúp các con liệt sĩ xác định phương hướng về ngành nghề và tạo điều kiện cho các cháu phấn đấu theo phương hướng đã xác định. Đối với những con liệt sĩ ở xa trường, nhà trường quan hệ với các đoàn thể ở địa phương tổ chức chu đáo việc ăn ở tại chỗ để các cháu được hoàn toàn yên tâm học tập.

Hàng năm, các trường cùng với Đoàn thanh niên và cơ quan thương binh và xã hội tổ chức các trại hè cho các con liệt sĩ với nội dung giải trí và ôn tập về văn hóa.

#### 4. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ đã quy định đối với các con liệt sĩ đang đi học:

Đối với các con liệt sĩ đang đi học, Nhà nước đã quy định những chế độ cụ thể trong quy chế tuyển sinh, trong việc được mượn đủ sách giáo khoa, được miễn đóng góp các khoản xây dựng trường lớp, được cấp học phẩm, học bổng... các trường cần phổ biến cụ thể các chế độ này và hàng năm thực hiện chu đáo, kịp thời để động viên các cháu nỗ lực học tập.

Một số con liệt sĩ đã tốt nghiệp cấp II nhưng chưa đủ điều kiện để vào học tiếp cấp III theo quy chế của Bộ Giáo dục thì các trường cấp II có thể cho các cháu dự thính lại lớp cuối cấp để chuẩn bị cho các cháu năm sau vào học cấp III. Những con liệt sĩ đã tốt nghiệp cấp III thì vào đại học nhưng chưa đủ điểm thì các Ty, Sở thu xếp cho các cháu được vào học các lớp dự bị đại học.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chăm sóc và giáo dục các con liệt sĩ — một công tác bồi dưỡng thanh niên, thiếu niên, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt cho sau này — có một nội dung sâu sắc và toàn diện, đòi hỏi các cấp, các ngành, các trường phải phấn đấu bền bỉ, liên tục trong nhiều năm. Cơ quan giáo dục và cơ quan thương binh và xã hội các cấp cần tăng cường mối quan hệ thường xuyên chặt chẽ giữa hai ngành để giúp các Ủy ban nhân dân chỉ đạo thật chu đáo công tác này.

1. Cần thường xuyên bồi dưỡng và củng cố nhận thức cho đội ngũ cán bộ và giáo viên các trường về vấn đề này, làm cơ sở tốt cho việc chuyển biến thành những hành động thực tế.

Động viên toàn ngành sẵn sàng chăm lo cho các con liệt sĩ với tấm lòng thương yêu nhất. Làm tốt việc dạy dỗ con liệt sĩ chính là củng cố và nâng cao chất lượng dạy và học của từng giáo viên, từng lớp, từng trường.

2. Các Ty, Sở giáo dục và các Ty, Sở thương binh và xã hội cần giúp các Ủy ban nhân dân lập một quy hoạch toàn diện, lâu dài, về việc chăm sóc, giáo dục, đào tạo, sử dụng các con liệt sĩ của tỉnh, thành phố theo phương hướng và yêu cầu do Hội đồng Chính phủ đã đề ra, từ đó đặt thành kế hoạch phấn đấu cụ thể hàng năm.

3. Thường xuyên tranh thủ sự cộng tác chặt chẽ của các ngành, các giới, đưa việc chăm sóc, giáo dục các con liệt sĩ thành một phong trào rộng khắp trong địa phương. Đặt việc dạy dỗ các con liệt sĩ thành một tiêu chuẩn thi đua của từng giáo viên, từng lớp, từng trường; phát hiện và bồi dưỡng những điển hình tốt. Hàng năm, tổ chức những hội nghị rút kinh nghiệm, mở rộng phong trào, biếu dương kịp thời, khen thưởng xứng đáng những đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích.

Nhận được thông tư này, đề nghị các Ủy ban nhân dân chỉ đạo các Ty, Sở giáo dục và các Ty, Sở thương binh và xã hội đặt kế hoạch kịp thời thực hiện, phấn đấu đề công tác chăm sóc và giáo dục các con liệt sĩ ở địa phương nhanh chóng đạt được mục đích và các yêu cầu do Hội đồng Chính phủ đã đề ra.

Hà-nội, ngày 24 tháng 7 năm 1976

K.T. Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội	K.T. Bộ trưởng Bộ Giáo dục
Thứ trưởng NGUYỄN KIẾN	Thứ trưởng HỒ TRÚC

### BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

**THÔNG TƯ số 9-TBXH ngày 16-7-1976**  
**về việc kết thúc việc xác nhận liệt sĩ và thương binh chống Mỹ ở chiến trường A.**

Việc xác nhận liệt sĩ, thương binh và những người bị thương được hưởng chính sách như thương binh (dưới đây gọi chung là thương binh) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường A (5-8-1964 — 27-1-1973) đã được các

ngành, các cấp tiến hành khẩn trương nên đến cuối năm 1975 việc này đã làm xong về căn bản, có khả năng hoàn thành vào năm 1976.

Do đó, ngày 28 tháng 10 năm 1975, Bộ Thương binh và xã hội đã có công văn số 2684-CSTB đề nghị các Bộ, các cơ quan đoàn thể ở trung ương, các Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Sở, Ty thương binh và xã hội tích cực giải quyết nốt những trường hợp còn lại để kết thúc việc này vào giữa năm 1976. Đề nghị này đã được các ngành, các cấp thực hiện có kết quả tốt.

Vì vậy, sau khi đã bàn bạc nhất trí với Bộ Quốc phòng (Cục chính sách, Cục quân lực, Cục cán bộ) và Bộ Nội vụ (Vụ tổ chức cán bộ và Cục chính trị Công an vũ trang), Bộ Thương binh và xã hội quy định kết thúc việc xác nhận liệt sĩ và thương binh chống Mỹ ở chiến trường A (5-8-1964 đến 27-1-1973) như sau :

1. Từ nay đến hết tháng 12 năm 1976, các Bộ, các cơ quan, đoàn thể ở trung ương, các địa phương, các đơn vị quân đội có người bị chết, bị thương ở chiến trường A trong cuộc chống Mỹ, cứu nước (5-8-1964 đến 27-1-1973) đủ tiêu chuẩn xác nhận là liệt sĩ, là thương binh mà chưa được xác nhận thì phải lập và chuyển xong toàn bộ hồ sơ đến cơ quan thương binh và xã hội để tiến hành xác nhận. Riêng đối với hồ sơ xác nhận thương binh chống Mỹ ở chiến trường A, liên đang tại ngũ, thì chuyển đến các cơ quan chính sách của quân đội để giải quyết.

2. Đến hết tháng 12 năm 1976, cơ quan thương binh và xã hội các cấp ngừng việc tiếp nhận hồ sơ về xác nhận liệt sĩ, thương binh chống Mỹ ở chiến trường A. Các Sở, Ty thương binh và xã hội phải làm nhanh thủ tục và gửi hết số hồ sơ đã tiếp nhận lên Bộ Thương binh và xã hội xét duyệt xong trước tháng 3 năm 1977.

Trong thời hạn nói trên, các Sở, Ty thương binh và xã hội phải khẩn trương giải quyết hết những trường hợp còn lại, chú ý những trường hợp sau đây :

— Những trường hợp đã nhận hồ sơ nhưng đề thất lạc thì phải lập lại ngay hồ sơ đúng thủ tục đã quy định

— Những hồ sơ chưa đầy đủ thì bổ sung cho đầy đủ để kịp giải quyết đúng thời hạn quy định ;

— Những hồ sơ mà những yếu tố để xét xác nhận chưa được rõ ràng thì phải xác minh, bổ sung... và có kết luận dứt khoát. Nếu không đủ tiêu chuẩn xác nhận thì báo ngay cho cơ quan lập hồ sơ biết rõ, đồng thời phải lưu lại hồ sơ và vào sổ theo dõi để có tài liệu quyết khi có khiếu nại.

3. Riêng về việc xác nhận liệt sĩ, nếu cá biệt có trường hợp lập hồ sơ xác nhận không kịp thời hạn nói trên mà có lý do chính đáng thì cơ quan quản lý trực tiếp người hy sinh phải báo cáo cụ thể với Bộ chủ quản đề Bộ chủ quản làm việc trực tiếp với Bộ Thương binh và xã hội về việc này.

Đề nghị các ngành, các cấp tích cực giải quyết nốt những việc còn lại của công tác xác nhận liệt sĩ, thương binh chống Mỹ ở chiến trường A để công tác này hoàn thành tốt đẹp và kết thúc đúng thời gian đã quy định trong thông tư này.

Hà-nội, ngày 16 tháng 7 năm 1976

K.T. Bộ trưởng  
Bộ Thương binh và xã hội  
Thủ trưởng  
NGUYỄN KIẾN

**THÔNG TƯ số 10-TBXH ngày 16-7-1976**  
**hướng dẫn thi hành quyết định của**  
**Hội đồng Chính phủ số 60-CP ngày**  
**5-4-1976 về việc xây dựng nghĩa**  
**trang và bia ghi công liệt sĩ.**

Trong quyết định số 60-CP ngày 5-4-1976, Hội đồng Chính phủ đã quy định việc xây dựng nghĩa trang, đài kỷ niệm, bia ghi công liệt sĩ là để ghi lại lâu dài công lao to lớn của liệt sĩ, cổ vũ tinh thần yêu nước, giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường, dũng cảm, bất khuất của quân và dân ta trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Để thi hành quyết định nói trên, sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ hữu quan, Bộ Thương binh và xã hội giải thích và hướng dẫn một số điểm về việc xây dựng nghĩa trang và bia ghi công liệt sĩ như sau.

## I. CHÙ TRƯỞNG CHUNG VỀ VIỆC XÂY DỰNG NGHĨA TRANG VÀ BIA GHI CÔNG LIỆT SĨ

1. Liệt sĩ hy sinh ở địa phương nào thì chính quyền, đoàn thể và nhân dân ở địa phương đó có trách nhiệm giữ gìn phần mộ, cất bốc và quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ đã sẵn có ; nơi chưa có thì xây dựng thành nghĩa trang liệt